



ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL

Links Street
West Sunshine,
Vic. 3020

HỌC KỲ 4
TUẦN 11: Thứ Hai, 12 tháng 12 năm 2022

A.B.N. 23 073 655 340
Phone: 9363 1568
Fax: 9363 7368
Email: principal@spsunshinewest.catholic.edu.au

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ

- Thứ Hai, ngày 12 tháng 12: Lễ Tốt Nghiệp của Lớp 6 lúc 7pm tại Nhà Thờ St Paul – học sinh phải mặc đầy đủ đồng phục đi học
- Thứ Ba, ngày 13 tháng 12: Ca Đoàn Di Biểu Diễn tại Sunshine Marketplace và Bunnings – HỦY
- Thứ Tư, ngày 14 tháng 12: Lễ Bế Giảng Niên Học lúc 9.15am tại Nhà Thờ St Paul, theo sau là Tiệc Trà Tạ Ơn lúc 10.30am tại Trường St. Paul. Buổi Định Hướng (Nhận Lớp) cho Lớp 1- Lớp 6 Năm 2023, Học Bạ được gửi về nhà.
- Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12: Trường Kết thúc Niên học 2022 lúc 1pm – Học sinh có thể mặc đồ thường.

Quý Gia đình thân mến!

Vào Chủ Nhật này, chúng ta sẽ thấp lùn Ngọn nến Mùa Vọng thứ tư – ngọn nến tím cuối cùng. Ngọn nến cuối cùng này được biết đến như là 'Ngọn Nến Thiên Thần' biểu tượng cho hòa bình. Nó nhắc nhở chúng ta về thông điệp của các thiên thần: "Bình An Dưới Thế cho Người Thiện Tâm." Tuần này cũng là lúc để nhớ lại, và để suy ngẫm về chuyến hành trình Mùa Vọng. Tôi xin Quý vị hãy đọc lời nguyện Mùa Vọng này cùng với gia đình mình.

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Lời hằng sống của Ngài đã nhập thể đến thế giới chúng con khi Trinh nữ Maria đã đặt cuộc đời Mẹ phục vụ cho kế hoạch của Ngài. Xin nâng đỡ tinh thần chúng con khi đang chờ được nghe loan báo vinh quang của Ngài và mở mang tâm trí chúng con để lãnh nhận Thánh Thần để chuẩn bị tâm hồn chúng con cho Ngài ngự đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ky-tô Chúa chúng con. Amen.

Vô cùng cảm ơn tất cả các nhân viên và học sinh vì mọi điều họ đã làm cho Đêm Thánh Nhạc trở nên thành công tuyệt vời vào tối thứ Năm tuần trước. Xin đặc biệt Cô Michele Micallef và Cô Lynette Grixti đã điều phối cho đêm này. Các học sinh ca hát thật hay khi các em hát ca về Câu Chuyện Giáng Sinh và còn một số Ca khúc Giáng Sinh vui nhộn. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả các gia đình và bạn hữu đã trợ giúp cho đêm rất đặc biệt này – thật tuyệt vời khi chúng ta được tập hợp chung cả cộng đồng như vậy trở lại.

Không may là chúng tôi phải hủy chuyến đi biểu diễn của Đoàn Khối Lớp 3/4 và 5/6 tại Sunshine Marketplace và Bunnings Sunshine. Chúng tôi sẽ cung cấp bữa ăn trưa cho các thành viên ca đoàn tại Trường vào ngày mai. Tôi xin chúc mừng tất cả các thành viên của Ca đoàn vì sự tận tụy của các em trong suốt niên học. Xin cảm ơn Cô Michele Micallef và Cô Lynette Grixti đã làm công việc điều phối cho Ca đoàn. Chúng ta rất tự hào về Ca đoàn vì các em làm đại diện cho Trường St Paul rất tốt và đã hi sinh nhiều thời gian luyện tập.

Xin cảm ơn các gia đình đã hoàn thành đóng học phí cho năm 2022. Nếu Quý vị nào chưa xong thì xin đảm bảo việc trả tiền học phí được thực hiện càng sớm càng tốt. Xin hãy gặp tôi nếu Quý vị có bất cứ lo ngại gì về việc trả học phí.

Thánh Lễ Tốt Nghiệp Lớp 6 sẽ được tổ chức tại Nhà Thờ St. Paul bắt đầu lúc 7pm vào **tối nay**. Đây là buổi lễ dành cho tất cả học sinh Lớp 6 của chúng ta về mọi thành tích đã đạt được trong thời gian theo học tại Trường St Paul. Xin mời Quý vị tham dự cùng chúng tôi trong buổi lễ này. Tất cả học sinh Lớp 6 phải mặc **đầy đủ đồng phục đi học mùa hè**.

Chúng ta sẽ mừng Lễ Kết Thúc Niên Học tại Nhà Thờ St Paul lúc 9.15am thứ Tư này (14/12). Các gia đình và bạn hữu rất được hoan nghênh đến dự. Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc trà để cảm tạ tất cả thiện nguyện viên đã giúp Trường St Paul trong niên học này. Xin nhắc nhở là học bạ và tên Lớp năm 2023 của con Quý vị sẽ được gửi về nhà vào thứ Tư này – mỗi gia đình cũng sẽ nhận được thêm một phong thư nữa trong đó có nhiều thông tin liên quan đến Trường năm 2023.

Niên học 2022 sẽ kết thúc lúc 1pm thứ Sáu này (16/12). Học sinh có thể mặc đồ thường đi học. Dịch vụ Giữ trẻ Sau Giờ Học sẽ hoạt động từ 1pm đến 6pm vào ngày này.

Tôi hi vọng Quý vị có một tuần tuyệt vời.

Chào thân ái!

Damian Casamento
HIỆU TRƯỞNG

BUỔI ĐỐI THOẠI HỌC TẬP ĐẦU NIÊN HỌC 2023 CỦA TRƯỜNG ST. PAUL - Thứ Hai (30/01)

Buổi đối thoại đầu niên học của trường chúng ta cho các Lớp Prep-6 sẽ diễn ra từ 8.45am đến 7pm vào thứ Hai (30/01/2023). Xin tham khảo thư kèm theo bản hướng dẫn đặt lịch họp phụ huynh đã được gửi về nhà qua người con lớn nhất của Quý vị. Tất cả các cuộc họp phải được đặt trên mạng qua www.schoolinterviews.com.au sử dụng mã **x73uk**.

Việc đặt lịch họp sẽ được mở số lúc 4pm thứ Tư này (14/12/22) và sẽ khóa số lúc 4pm ngày thứ Tư (25/01/23). Nếu Quý phụ huynh chưa đặt lịch họp trên mạng trước thời hạn này thì sẽ được giáo viên của con quý vị sắp lịch họp cho.

Tên lớp niên học 2023 của con Quý vị sẽ được gửi về nhà chung với học bạ của em vào thứ Tư này (14/12). **Xin hãy dùng tên lớp này khi Quý vị đặt lịch họp.** Xin lưu ý rằng chúng tôi có sẵn Nhân viên để trợ giúp Quý vị đặt lịch họp phụ huynh vào ngày thứ Năm (15/12) và thứ Sáu (16/12).

Nếu Quý vị cần giúp đặt lịch họp trên mạng, xin hãy liên lạc Văn phòng theo số 9363 1568.

XỔ SỐ GIÁNG SINH

Xin chúc mừng tất cả những người thắng giải Xổ Số. Chúng ta thu được khoảng hơn \$1200 từ xổ số - thật là nỗ lực tuyệt vời. Xin cảm ơn sự cộng tác của Quý vị. Những người thắng giải gồm Riley Scott (MSG), Owen Calleja (JTC), Hana Nguyễn (MGC) và Shane Mc Namara.

Vô cùng cảm ơn Quý vị vì tất cả các tặng phẩm để làm nên các giải xổ số Giáng Sinh. Hội St Vincent De Paul đã nhận được 10 phần quà vào tuần trước. Các món quà này sẽ được trao tặng cho các gia đình đang gặp khó khăn trong địa phương của chúng ta. Hội St Vincent De Paul rất biết ơn Cộng Đồng Trường St Paul vì những tặng phẩm tuyệt vời của Quý vị.

XIN NHẮC NHỚ - CẦN TIN ĐÓNG CỬA TUẦN NÀY

Xin lưu ý rằng Cần tin trường chúng ta sẽ đóng cửa suốt thời gian còn lại của niên học này. Xin hãy đảm bảo (các) con của Quý vị mang theo đồ ăn vặt và bữa ăn trưa đi học trong tuần này. **Xin nhắc nhở là Trường tan học lúc 1pm thứ Sáu này (16/12).** Xin cảm ơn Quý vị rất nhiều vì đã cộng tác.

CHUYỂN ĐI DIỄN CỦA CA ĐOÀN BỊ HỦY - Thứ Ba (13/12)

Do hoàn cảnh bất ngờ mà chúng tôi đã phải hủy bỏ chuyến đi diễn của Ca đoàn Trường tại Sunshine Marketplace và Bunnings Sunshine mà đã được lên kế hoạch cho ngày mai. Chúng tôi xin lỗi vì điều bất tiện này. Chúng tôi sẽ cung cấp bữa trưa cho các Ca viên tại Trường vào ngày mai, (13/12).

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG NIÊN HỌC 2023

Sau đây là CÁC ngày rất quan trọng cho **TẤT CẢ** học sinh sẽ lên học trường trung học năm 2025 – học sinh hiện đang học Lớp 4 của chúng ta. Nếu đơn ghi danh vào Trường Trung Học Công Giáo không được nộp hạn chót thứ Sáu 18/08/2023 thì con quý vị sẽ không được nhận vào trường mong muốn.

- **18/08/2023:** Hạn chót nộp Đơn ghi danh vào Trường Trung Học Công Giáo Lớp 7/2025 – Học sinh hiện đang học Lớp 4.
- **20/10/2023:** Thư chấp nhận cho học sinh sẽ học Lớp 7 niên học 2025 được gửi về nhà.
- **10/11/2023:** Ngày cuối cùng cho phụ huynh chấp nhận thư mời nhập học của Trường Trung Học.